

เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ
บรรยายโดยอาจารย์บุญล้อม เต่าแก้ว
บรรยายในห้องอบรมวิชาของแผ่นดิน งานมหกรรม “ในหลวง ในความทรงจำ”
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เดิมบ้านเราทำนา 100 ไร่ ที่ดินของตัวเอง 20 ไร่ ที่เหลือเช่าเขา แต่ทำเท่าไรก็ไม่พอจ่ายค่าเช่า และหนี้สิน เราเลยคืนที่เขา ทำแค่ 20 ไร่ ยึดตามทฤษฎีของในหลวง ปลูกข้าว ปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตเร็ว เช่น ตะไคร้ ข่า มะเขือ พริก เลี้ยงหมูของกินในบ้าน ลดเรื่องการใช้จ่ายที่ต้องไปซื้อเขากิน พอเรามีกินในบ้าน ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นี่เป็นแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่วางไว้ให้ปวงชนชาวไทย คือ “พอกิน พอใช้ พออยู่”

แต่ก่อนก็เหมือน ๆ กับคนทั่วไปที่ต้องการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี จึงชวนขวายเป็นที่ดินมาทำนาเพิ่ม เพราะคิดว่าทำมา กเงินก็คงมากตามไปด้วย ปุ๋ยเคมี สารบำรุงดินต่าง ๆ จึงถูกซื้อมาใส่नाเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเงินที่ได้มา ไม่เพียงพอกับหนี้ ธ.ก.ส. และหนี้ในระบบ ที่กู้มาลงทุน ยิ่งปี ไหนดฝนแล้ง หนี้ก็เพิ่มพูน จนเมื่อปี 2535 ได้ไปดูโครงการทฤษฎีใหม่ ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำไว้เป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงาน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน คือ การขุดหนองน้ำ นาข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และทำที่อยู่อาศัย จึงได้นำทฤษฎีของพระองค์มาใช้กับที่ดิน 20 ไร่ของครอบครัว

“จึงกลับไปปรับเปลี่ยนพื้นที่ 20 ไร่ของเราตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วางไว้ แต่ยังคงไว้ 4 ส่วนตามทฤษฎีของพระองค์ท่าน คือต้องมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ก็เลยขุดหนองน้ำ และยังมีแปลงนาข้าวและปลูกของกิน ของใช้ ก็คือ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชผักสวนครัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน และเลี้ยงสัตว์ สร้างที่อยู่อาศัย ปลูกบ้านหลังเล็ก ๆ พอพักพิงได้ และใช้พื้นที่ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุด”

ช่วงแรกยังใช้ปุ๋ยเคมีบ้างเพราะยังไม่มีความรู้ จนประสบปัญหากับครอบครัวตัวเอง คือ ละอองสารเคมี จากแปลงข้าง ๆ ปลิวมาถูกเห็ดฟางที่ปลูกไว้ ทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด ทั้งที่กำลังจะเก็บขาย รายได้กำลังจะเข้าครอบครัว แต่สารเคมีทำให้ครอบครัวเกือบล่มสลาย จึงตั้งปณิธานว่าต่อจากนี้จะไม่เอาสารเคมีเข้าบ้าน จากนั้นก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจัง เรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมัก สมุนไพรขับไล่แมลง และฮอร์โมนต่าง ๆ เพื่อจะเร่งการเจริญเติบโตของพืช งดปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงโดยสิ้นเชิง หมักน้ำหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ที่ดินที่มีอยู่เป็นแปลงทดสอบและสาธิต และนำน้ำนมดิบที่เหลือทิ้งจากโรงงานมาต่อยอดทำปุ๋ยหมักเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ปรับเป็นสูตรต่าง ๆ เรียนรู้ลองผิดลองถูก

อาจารย์บุญล้อมได้แจกสูตรสมุนไพรขับไล่แมลง สูตรเร่งด่วน

ส่วนผสม

1. พริกแกงเผ็ด 200 กรัม
2. ยาเส้น 2 ชอง
3. ขมิ้นผง 200 กรัม
4. ผงกาแฟ 2 ช้อนโต๊ะ
5. เหล้าขาว 700 มิลลิลิตร

วิธีการ

นำพริกแกงเผ็ด ยาเส้น ขมิ้นผง และผงกาแฟ เเทลงในกะละมัง จากนั้นนำเหล้าขาวเทลงไป ขยำให้เข้ากัน คั้นเอาน้ำออกมาจะได้ประมาณ 750 มิลลิลิตร

วิธีใช้

ตวงน้ำที่สกัดได้ 50 มิลลิลิตร ผสมในน้ำสะอาด 20 ลิตร สามารถขับไล่แมลงได้นาน 7 วัน สูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วน และเราใช้ให้หมดภายใน 7 วันเท่านั้น เพราะเป็นของสดมันเก็บไว้ไม่ได้นาน การฉีดพ่นต้องฉีดพ่นเวลาหกโมงเย็น (18.00 น.) สมุนไพรไล่แมลงเราต้องฉีดในช่วงเย็นเพราะแมลงศัตรูพืชจะออกหากินในช่วงเย็นแมลงที่ดีจะออกหากินในช่วงเช้า ส่วนการฉีดฮอร์โมนต่าง ๆ ให้ฉีดในช่วงเช้า

อ.บุญล้อม วางแนวทางการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพ่อหลวงและยึดเป็นแบบอย่างเสมอมา พระองค์ท่านทำงานหนักโดยไม่หยุด เพราะอยากให้พสกนิกรของท่านอยู่อย่างพอเพียงและสุขสบาย เราพยายามสานต่อพระราชปณิธานของท่าน แม้จะเป็นเพียงคนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง แต่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานตรงนี้ให้ก่อเกิดประโยชน์ได้มากที่สุด จะสานต่อจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เผยแพร่องค์ความรู้ ช่วยแก้ปัญหาพื้นที่ และเปลี่ยนวิถีคิดของชาวบ้านให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงสมบูรณ์ สำหรับเขาได้วางรากฐานครอบครัวไว้มั่นคงแล้ว เขาจึงพร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเดินตามรอยในหลวง

จากเกษตรกรที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว จากเกษตรกรเคมี สู่การมีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้ด้วยเกษตรกรอินทรีย์ และทำตามกำลังที่มี ตามปรัชญาของพ่อหลวง จากชีวิตครอบครัวที่เกือบล่มสลาย จนตอนนี้เห็นว่าประสบความสำเร็จในอาชีพ เพราะพื้นที่ของเขาได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองโน เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนรอบข้างได้มาศึกษา จนปัจจุบันสามารถนำความรู้มาฝึกอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากน้ำนมให้เกษตรกรที่สนใจได้ มาศึกษาเรียนรู้ และได้กลายเป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อม ศรีรินทร์ ” มีประชาชนและหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานทุกวัน